



สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	กฎหมาย
ข่าวประจำวัน	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔		
หัวข้อข่าว	กระทรวงการเกษตร ป่าไม้และการปศุสัตว์เกาหลีใต้ แก้ไขร่างกฎหมายป้องกันโรคระบาดจากพืช		

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และการปศุสัตว์ของเกาหลีเตรียมพิจารณา ดำเนินการแก้ไขร่างกฎหมายป้องกันโรคระบาดจากพืชในระหว่างวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยจะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปรับแก้ไขสาระสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว สำหรับมุ่งกำหนดให้มีการจัดทำระบบป้องกันและควบคุมโรคใบไหม้ของพืช กำหนดให้มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์โรคระบาดจากพืชอย่างเป็นระบบ และมีมาตรการชัดเจนขึ้น ซึ่งกฎหมายกำหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมป่าไม้ และกรมควบคุมโรคจากพืช ป่าไม้ และการปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลการป้องกันโรคระบาดจากพืช การศึกษาวิเคราะห์ คาดการณ์สถานการณ์ และมาตรการป้องกันโรคระบาดจากพืช ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบาดจากพืช สนับสนุนอุปกรณ์ และเครื่องมือในการทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ภาวะการระบาดของโรคจากพืช

อย่างไรก็ดี แม้ที่ผ่านมาหน่วยงานภายนอกได้มีความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้ว แต่การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้มีการกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำระบบการป้องกัน และการตรวจสอบการระบาดของโรคให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนมีแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนในการประเมินสถานการณ์ที่เกิดจากโรคระบาดจากพืชอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะปัญหาโรคใบไหม้ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดจำเป็นต้องมีการเร่งตรวจสอบและควบคุมปัญหาการระบาดของโรค แนวทางการถ่ายทอดความรู้ มาตรการฉีดพ่นยาป้องกันอย่างทันท่วงที และการจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง ตลอดจนมาตรการลดความเสี่ยงเสียหายแก่เกษตรกร ทั้งนี้ การแก้ไขร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว กระทรวงการเกษตร ป่าไม้ และการปศุสัตว์จะมีการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายและคาดว่าจะประกาศให้มีผลใช้บังคับได้ในปลายปีนี้

ที่มาของข่าว:	https://n.news.naver.com/article/014/0004637372
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๒๔/๖๔
ผู้ทาน	นางสาวศิริสา ชลายนานนท์	นักวิเทศสัมพันธ์เชี่ยวชาญ	กลุ่มงานภาษาอังกฤษ
ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	